

พรรคประชาเสรีนิยม – เพื่ออิสรภาพ การศึกษา

และการบูรณาการ

เสรีนิยม หมายถึง อิสรภาพ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอิสระในการใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของคุณ คุณไม่ควรถูกปิดกั้นเนื่องจากเพศของคุณ ประเทศที่มาของคุณ หรือรสนิยมทางเพศของคุณ เป็นเรื่องเกี่ยวกับทุกอย่างตั้งแต่ศักดิ์ศรีทางร่างกายและความปลอดภัย ไปจนถึงการลดภาษีเพื่อให้คุณมีอิสระมากขึ้นในการทำสิ่งที่คุณต้องการด้วยเงินของคุณเอง เราจะปกป้องอิสรภาพและเสรีภาพในการแสดงออก สิทธิในการศึกษาที่ดี และหลักนิติธรรมอันหนักแน่นซึ่งเป็นหลักประกันความมั่นคงในสังคมอยู่เสมอ นั่นคืออิสรภาพ นั่นคือเสรีนิยม

“คุณมาจากไหนหรืออาศัยอยู่ที่ใด ไม่ใช่ตัวกำหนดว่าโรงเรียนของคุณดีแค่ไหน ถ้าหากคุณรู้สึกปลอดภัยในชีวิตประจำวัน หรือหางานได้ มนุษย์ทุกคนควรมีโอกาสที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง และสามารถทำงานหนักเพื่อเติมเต็มความฝันของตนเองได้”

รัฐบาลเสรีนิยมขวากลาง

รัฐบาลพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยได้ล้มเหลวในด้านการศึกษาและการบูรณาการมาเป็นเวลาแปดปีแล้ว สวีเดนต้องการรัฐบาลพรรคขวากลางโดยมีพรรคเสรีนิยมที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีวิธีแก้ปัญหาด้านการศึกษาและด้านการกีดกันทางสังคม พวกเสรีนิยมต้องการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคกลางและพรรคประชาธิปไตยคริสเตียน เราพร้อมที่จะพูดคุยกับทุกพรรคใน รัฐสภา เพื่อให้นโยบายของเราผ่านมติรัฐสภา

การศึกษาและการบูรณาการ

การศึกษาเป็นเรื่องของอิสรภาพ อนาคตที่รอสวีเดนในวันพรุ่งนี้อยู่ในห้องเรียนของเราวันนี้ นั่นคือเหตุผลที่พรรคเสรีนิยมให้ความสำคัญด้านการศึกษาเป็นอันดับแรก พรรคเสรีนิยมยังเป็นพรรคบูรณาการของสวีเดนอีกด้วย นโยบายการบูรณาการของพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยได้นำไปสู่ข้อที่ว่าผู้คนกว่าครึ่งล้านคนมีชีวิตตกอยู่ในพื้นที่ล่อแหลมซึ่งมีโอกาสในชีวิตน้อยลง เรามีแผนป้องกันไม่ให้สวีเดนมีพื้นที่ล่อแหลม เพื่อให้แผนนี้เป็นจริงได้จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความรู้ในโรงเรียนมากขึ้น มีระเบียบและความสงบเรียบร้อย การฝึกอบรมภาษาสำหรับผู้มาใหม่ การลดภาษีสำหรับผู้ทำงาน มีงานมากขึ้น และรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งในฤดูใบไม้ร่วงนี้



Johan Pehrson

หัวหน้าพรรคเสรีนิยม ชื่อ Johan Pehrson มาจาก Örebro Johan มีอายุ 54 ปี เป็นพ่อของลูกสี่คน เป็นผู้ประกอบการและทนายความ Johan เป็นนักการเมืองเพราะเขารักสวีเดนและเชื่อในการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการศึกษาที่มีความปรารถนาอันแรงกล้า

พรรคเสรีนิยมเป็นพรรคที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอันดับแรก โดยควรมีระเบียบวินัยในทุกชั้นเรียน นักเรียนทุกคนต้องมีหนังสือเรียนที่เหมาะสมในทุกวิชา ข้อสำคัญคือผู้ปกครองและนักเรียนสามารถเลือกโรงเรียนเองได้ โรงเรียนเอกชนต้องมีในสวีเดน แต่คุณภาพการสอนมีความสำคัญมากกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทโรงเรียนเอกชน

โรงเรียนที่เน้นความรู้อยู่

ผลการเรียนรู้ในโรงเรียนต้องได้รับการยกระดับ ความช่วยเหลือสำหรับนักเรียนที่ต้องการซึ่งควรจะได้รับตั้งแต่เนิ่น ๆ และเกณฑ์ในการให้คะแนนควรมีความชัดเจน แม้แต่นักเรียนที่เรียนรู้ได้เร็วก็ควรได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้เพิ่มเติม เป้าหมายของเราคือ การทำให้โรงเรียนสวีเดนอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก

เวลาในชั้นเรียนมากขึ้น

เราต้องการคาบเรียนที่นำโดยครูและชั่วโมงการสอนที่มากขึ้น นักเรียนที่มีปัญหาการเรียนควรมีเวลาเรียนมากขึ้น และผู้เรียนรู้ได้ง่ายควรมีการส่งเสริมมากขึ้น ผู้ที่เสี่ยงจะไม่จบการศึกษาโดยมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์จะต้องไปโรงเรียนในวันหยุด

ความสงบเรียบร้อยในการเรียน

ทุกวันนี้โรงเรียนไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเกินไปและไม่ปลอดภัย โรงเรียนจำเป็นต้องมีกฎระเบียบและผลที่ชัดเจนสำหรับผู้รับกวนเพื่อนร่วมชั้น ครูต้องตัดสินใจในห้องเรียนและมีอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจนในการจัดระเบียบคาบเรียน เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่ทำให้นักเรียนสามารถมีสมาธิและรู้สึกปลอดภัย

นโยบายการบูรณาการที่ต้านการกีดกันทางสังคม

เรามีนโยบายในการจัดการด้านการบูรณาการ ทำให้แน่ใจว่าคนชายขอบได้เรียนภาษาสวีเดน หางาน และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมากขึ้น พลเมืองทุกคนทั้งเก่าและใหม่ในประเทศของเรามีสิทธิที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย

เน้นภาษาสวีเดน

ภาษาสวีเดนเป็นหัวใจสำคัญของสังคมสวีเดน เราต้องการให้มีโรงเรียนสอนภาษาสำหรับเด็กที่ใหม่และการทดสอบภาษาเพื่อขอสัญชาติ ผู้คนจำนวนมากขึ้นจะสามารถเรียนภาษาสวีเดนในที่ทำงาน และผู้มาใหม่จะได้เรียนภาษาสวีเดนและการเรียนรู้ทางสังคมตั้งแต่วันแรกที่สวีเดน เป็นไปไม่ได้ที่จะจัดการการบูรณาการโดยไม่เน้นภาษาสวีเดน

ทุกคนที่สามารถทำงานได้

จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมวิชาชีพเพิ่มเติมสำหรับคนหนุ่มสาวและผู้มาใหม่ เราคิดว่าเป็นการดีกว่าที่จะได้งานแรกด้วยเงินเดือนที่ต่ำกว่าเล็กน้อยดีกว่าการให้เงินช่วยเหลือ ทุกคนควรมีโอกาสได้งานทำ หาเงิน และมีส่วนช่วยเหลือสังคม

มาตรการเข้มงวดต่อต้านวัฒนธรรมการรักษากีแยตติยของครอบครัว

การกีดกันกีแยตติยส่งผลกระทบต่อเด็กสาวและเด็กชายหลายพันคน โรงเรียนและสถานพยานบาลจำเป็นต้องทำงานให้ดีขึ้นเพื่อต่อต้านการกีดกันในนามของกีแยตติย พรรคเสรีนิยมต้องการให้มีข้อห้ามไม่ให้มีการสมรสกับเด็กและลูกที่ลูกน้องโดยเด็ดขาด รวมทั้งการลงโทษที่รุนแรงขึ้นสำหรับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับกีแยตติย

การเมืองแบบเสรีนิยมมากขึ้น

นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อรักษาสุขภาพภูมิอากาศ เราเชื่อว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นกุญแจสำคัญในการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราต้องการสร้างพลังงานนิวเคลียร์ใหม่และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปล่อยมลพิษ

ลดหย่อนภาษีในการทำงาน ควรจะได้รับผลประโยชน์จากการทำงานและการศึกษา เราจำเป็นต้องลดภาษีเพื่อให้คนธรรมดาที่มีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น การทำงานย่อมให้ผลประโยชน์มากกว่าการให้เงินช่วยเหลือ

ร่วมมือกับยุโรป เราเชื่อว่าความท้าทายในปัจจุบันสามารถแก้ไขได้ร่วมกันเท่านั้น เพื่อรับมือกับความท้าทายข้ามพรมแดนในด้านสภาพภูมิอากาศและการย้ายถิ่นและภัยคุกคามด้านสภาพภูมิอากาศ เราต้องร่วมมือกันมากขึ้นระหว่างประเทศในยุโรป

ปกป้องการมีผู้ช่วยเหลือส่วนบุคคล เรามองเห็นได้ชัดว่าเสรีนิยมในการมีผู้ช่วยเหลือส่วนบุคคลให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ คุณควรมีสิทธิในชีวิตและเสรีภาพของตนเอง ไม่ว่าคุณจะต้องความช่วยเหลือในชีวิตประจำวันหรือไม่ก็ตาม